

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 và đăng ký sản phẩm thực hiện năm 2024

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Công văn số 140/SNNPTNT-NTM ngày 11/01/2024 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2023 và đăng ký sản phẩm thực hiện Chương trình OCOP năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn báo cáo kết quả năm 2023 và đăng ký sản phẩm năm 2024 như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện

- Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong năm 2023, UBND huyện Bình Sơn đã tập trung chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn huyện, chỉ đạo đăng ký sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2023, tổ chức 02 đợt kiểm tra thực tế tại cơ sở đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023; tổ chức 02 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 trên địa bàn huyện, ban hành công văn về ưu tiên, khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng làm quà tặng.

- Để phù hợp chuyên môn, vị trí chức vụ công tác, nâng cao hiệu quả chất lượng đánh giá sản phẩm OCOP, trong năm 2023 UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Công văn số 1559/UBND ngày 18/5/2023 về việc cử thành viên tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Bình Sơn, trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/04/2023 và Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 về việc thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Bình Sơn, với số lượng 11 thành viên, bao gồm Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên đại diện của 05 Sở ngành, tỉnh và đại diện lãnh đạo phòng ban chuyên môn huyện; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 12/6/2023.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác tuyên truyền, tập huấn

- Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 27/03/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, nguồn vốn ngân sách trung

ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh; UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 về việc phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023, từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và vốn đối ứng ngân sách huyện;

- UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Kế hoạch số 192a/KH-UBND ngày 09/10/2023 về việc thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; theo đó, đã thực hiện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện, đồng thời các chủ thể có sản phẩm tham gia OCOP đã chủ động quảng bá sản phẩm của mình trên Website, facebook,.... Đã tổ chức triển khai 01 lớp tập huấn về phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương cho công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng NTM của xã, các Hợp tác xã nông nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; đồng thời cử cán bộ công chức của huyện, xã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức theo quy định.

2. Sản phẩm OCOP năm 2023

Trong năm 2023, UBND huyện Bình Sơn tổ chức 02 đợt đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, cụ thể:

Đợt 01: Tổ chức đánh giá trong tháng 06/2023, với số lượng 07 sản phẩm: Chả cá Nguyễn Thị Lý của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lý, xã Bình Châu; Chả Lụa của Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Tân Lập, thị trấn Châu Ô; Bột ngũ cốc của hộ kinh doanh Hương Nguyên, xã Bình Nguyên; Cốm Tảo xoắn của HTX Công nghệ cao Vạn Tường, xã Bình Trị; Bánh nỏ Thanh Bằng của hộ kinh doanh cơ sở Bánh nỏ Thanh Bằng, xã Bình Trung; Bánh tráng Hưng Ngọc của hộ kinh doanh Trịnh Trung Tiến, xã Bình Trung; Ốt Bình Dương của Hợp tác xã nông nghiệp Bình Dương. Kết quả: 05/07 sản phẩm (*Chả cá Nguyễn Thị Lý; Chả Lụa; Bột ngũ cốc; Cốm Tảo xoắn, Ốt Bình Dương*) được Hội đồng đánh giá đạt 03 sao và được UBND huyện ban hành Quyết định công nhận sản phẩm 03 sao tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 21/7/2023; 02/07 sản phẩm (*Bánh nỏ Thanh Bằng và Bánh tráng Hưng Ngọc*) chưa đủ điều kiện để công nhận 03 sao, theo đó đã đề nghị 02 chủ thể tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia đánh giá, phân hạng trong những lần tiếp theo (*nếu đảm bảo đủ điều kiện*).

Đợt 02: Tổ chức đánh giá trong tháng 12/2023, với số lượng 03 sản phẩm: Xiên que Tân Lập của Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Tân Lập, thị trấn Châu Ô; Nước mắm cá cơm - cốt đặc biệt Mùoi Quý và Nước mắm Mùoi Quý - cốt nhĩ loại thượng hạng của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Mùoi Quý, xã Bình Thạnh. Kết quả đánh giá 03 sản phẩm có tiềm năng đạt 04 sao và UBND huyện hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp tỉnh đánh giá sản phẩm có tiềm năng đạt 04 sao. Tuy nhiên, qua kết quả đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh sản phẩm Xiên que Tân Lập không đủ điều kiện 04 sao đề nghị UBND huyện công nhận sản phẩm 03 sao, theo đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 công nhận kết quả sản

phẩm đạt 03 sao của đợt 02/2023. Riêng 02 sản phẩm Nước mắm cá cơm - cốt đặc biệt Mùoi Quý và Nước mắm Mùoi Quý - cốt nhĩ loại thượng hạng của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Mùoi Quý, xã Bình Thạnh được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị bổ sung hồ sơ để đề nghị Hội đồng đánh giá phân hạng cấp tỉnh đánh giá phân hạng trong thời gian đến, hiện nay chủ thể đang hoàn thiện hồ sơ, đề trình đánh giá, phân hạng theo quy định.

Ngoài ra, trong năm 2023, trên địa bàn huyện có 02 sản phẩm OCOP Nén Bình Phú của HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình Phú, xã Bình Phú và Nước mắm Mùoi Quý của Công ty TNHH MTV TM và Dịch vụ Mùoi Quý hết hạn Giấy chứng nhận theo quy định kể từ ngày 31/12/2023. UBND huyện đã ra thông báo cho 02 chủ thể về thời gian hết hạn và tổ chức rà soát đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP sau khi hết thời hạn năm 2023. Theo đó, 01 sản phẩm Nén Bình Phú đã có đăng ký đánh giá lại, hiện tại chủ thể đang bổ sung hồ sơ để gửi Hội đồng đánh giá cấp huyện đánh giá lại theo quy định. Đồng thời, để công tác theo dõi, quản lý sản phẩm OCOP đảm bảo theo quy định, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Công văn số 35/UBND ngày 05/01/2024 về thông báo sản phẩm hết thời hạn Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đối với 02 sản phẩm trên.

Tính lũy kể đến nay, trên toàn huyện đã có 13 sản phẩm được UBND tỉnh, huyện công nhận sản phẩm OCOP đạt 03 sao, gồm: Hành tím Bình Hải, Nén Bình Phú, Tinh bột nghệ Bình Châu, Nước mắm Mùoi Quý, Chanh thơm Bình Thanh, Lục Bình gồm Mỹ Thiện, Mực tằm bè Hùng Loan, Chả cá Nguyễn Thị Lý, Bột ngũ cốc Hương Nguyên, Cốm tảo xoắn spirulina VT, Chả lụa Tân Lập, Ốt Bình Dương, Xiên que Tân Lập.

3. Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023: 204.482.480 đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 109.982.480 đồng (trong đó: kinh phí tập huấn nâng cao năng lực cán bộ thực hiện Chương trình nông thôn mới (OCOP) là 21.157.000).

- Ngân sách huyện hỗ trợ: 94.500.000 đồng.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

- Việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã đã từng bước chủ động, khảo sát chọn sản phẩm để hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn giúp chủ thể định hướng phát triển sản phẩm, tham gia Chương trình OCOP.

- Qua tham gia Chương trình OCOP đã giúp các chủ thể từng bước nâng cao nhận thức của mình đối với việc hoàn thiện sản phẩm như về bao bì, nhãn mác, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào,...

- Công tác quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại được tăng cường, các chủ thể có sản phẩm OCOP đã tích cực tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, cửa hàng OCOP của tỉnh, huyện.

2. Hạn chế và nguyên nhân.

- Công tác tuyên truyền về Chương trình chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng nên các chủ thể vẫn còn tâm lý e ngại khi được đặt vấn đề tham gia thực hiện Chương trình;

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là một chương trình mới và khó nên các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn còn nhiều lúng túng, thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện;

- Chất lượng của một số sản phẩm tham gia Chương trình chưa cao, quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường thấp.

- Các chủ thể tham gia Chương trình phần lớn là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, khả năng để mở rộng quy mô sản xuất gặp nhiều khó khăn, sản phẩm sản xuất còn thiếu nhiều tiêu chí so với yêu cầu của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm theo quy định nên mất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ. Mặt khác, các chủ thể còn gặp nhiều khó khăn trong việc lập hồ sơ, thủ tục để tham gia Chương trình nếu không có sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn;

- Thông tư hướng dẫn kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP còn chung chung, khó thực hiện.

- Một số địa phương chưa thật sự quan tâm triển khai thực hiện Chương trình; nhiều địa phương không tìm được sản phẩm để tham gia Chương trình; công chức phụ trách tham mưu thực hiện Chương trình kiêm nhiệm nhiều việc nên ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, tiến độ thực hiện các nội dung của Chương trình.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm và đăng ký sản phẩm trong năm 2024

1. Nội dung và giải pháp thực hiện.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024 trên địa bàn huyện Bình Sơn, với mục tiêu thực hiện có hiệu quả “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, các chủ thể và cán bộ phụ trách theo dõi Chương trình OCOP tại các xã thị trấn về mục tiêu ý nghĩa của Chương trình. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm thực tế tại các địa phương thực hiện tốt chương trình OCOP nhằm học tập cách làm hay, khuyến khích, động viên các chủ thể chủ động tham gia chương trình.

- Tổ chức khảo sát theo vùng miền đánh giá tiềm năng, thế mạnh từng địa phương, UBND huyện xây dựng và duyệt Đề án, kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên

phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có tính lợi thế của địa phương, có tính bền vững kết hợp phát triển du lịch, dịch vụ ở nông thôn;

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát sản phẩm sau khi được đánh giá, phân hạng, nhất là chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm. Sản phẩm sau khi hết thời hạn công nhận (36 tháng) tổ chức đánh giá, phân hạng lại nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý về chương trình OCOP cho đội ngũ quản lý nhà nước cấp huyện, xã và chủ thể các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất... tham gia chương trình.

2. Đăng ký sản phẩm trong năm 2024

Trong năm 2024, huyện Bình Sơn dự kiến đăng ký 17 sản phẩm thực hiện Chương trình OCOP, trong đó 12 sản phẩm mới năm 2024 và 02 sản phẩm 2023 đã đánh giá, đề nghị bổ sung hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm 04 sao trong năm 2024; 01 sản phẩm dự kiến nâng hạng từ 03 sao lên 04 sao, 02 sản phẩm đánh giá lại hết hạn trong năm 2024.

Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến thực hiện: 700.000.000 đồng, trong đó: đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 560.000.000 đồng; ngân huyện: 140.000.000 đồng.

(Chi tiết có danh sách đăng ký thực hiện Chương trình OCOP năm 2024 kèm theo).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm và đăng ký sản phẩm thực hiện trong năm 2024 của UBND huyện Bình Sơn, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét, tổng hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

Ung Đình Hiền